

ผลงานในลักษณะอื่น

***เสถียร คามิศักดิ์

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ข้อมบังคับกำหนด ให้ทำผลงานในลักษณะอื่น ส่วนตำแหน่งประเภทวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ข้อมบังคับกำหนดให้

ทำผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ความแตกต่างของ ผลงานในลักษณะอื่นกับผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น จึงแตกต่างกันดังต่อไปนี้

เรื่อง	ตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ	ตำแหน่งประเภทวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ชื่อเรียกผลงาน	ผลงานในลักษณะอื่น	ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ความหมาย	สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่งซ่อมบำรุง ซึ่งมีใช้มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย	ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มีใช้เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ตำรา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึงสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศหนึ่ง
การเสนอผลงาน	ไม่ได้กำหนดให้รวมผลงานแปล	จะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการประเสริมสร้างองค์ความรู้หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น ๆ และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น ๆ

คุณค่าของผลงาน	จะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น	ผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน
รูปแบบ	ไม่ได้กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียง 2. มีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไรในแง่ใด 3. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย
การเผยแพร่	ไม่ได้กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์(Printing House) หรือสำนักพิมพ์(Publishing House) หรือสายสำเนาเย็บเป็นรูปเล่มหรือทำรูปเล่มอื่น ๆ 2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 3. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดงหรือโดยมีการนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย การเผยแพร่งานดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ให้หลักสูตรเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ และต้องเผยแพร่อุบัติการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

จากความแตกต่างข้างต้น ไม่ว่าจะเป็ผล
งานลักษณะอื่นของตำแหน่งประภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประภทวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์
ควรต้องกำหนดให้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็รูปแบบของ
ผลงานลักษณะอื่น การเผยแพร่ผลงานลักษณะอื่น และให้
หมายรวมรวมถึงผลงานแปลด้วย

เครือข่ายงานบริหารงานบุคคลและ ปชมท
ต้องร่วมกันคิดเสนอแก้ข้อบงคับของสายสนับสนุน
วิชาการของทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้มีลักษณะคล้ายกันกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ต่อไป

อ้างอิง

1. เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553

ประวัติผู้เขียน

- *** บุคลากรเชี่ยวชาญ อดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
และอดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- *** ปัจจุบันที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล ปชมท
/สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี(สสวท)/ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร/มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- *** ปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- ** ผลงานเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การทำงานเชิง
วิเคราะห์ การทำงานเชิงสังเคราะห์ การกำหนดตัวชี้
วัด และสมรรถนะ และวิทยากรบรรยาย